
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑ (สมัยแรก)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ชั้น  ๒ 
*************************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายอุดม    แท่นนอก  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายลิม เทศนอก   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายกิตติ   นงนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางฉวีวรรณ   เหลื่อมสีจนัทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นางดวงรัตน์   บำรุงนอก  สมาชิกสภาเทศบาล   
๖. นายธวชัชัย  อือนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายบุญหลาย  แท่นนอก  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายมงกต    ทานอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายรวม  สิบบุ่น   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นางลำพวน  ไกรอ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายสมเพช  วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นายสมผล   วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๓.นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
-  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมคิด  ฤาชา   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๒. นายบัวเรียน  ทานอก   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม  
๓. นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม  
๔. นายเฉลิมศักดิ์  แท่นนอก                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม       
๕. นางแสงจันทร์   เรืองศรีใส  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๖. นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๗. นางสาวพิมลพรรณ  รานอก               นิติกร 
๘. นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๙. นายสุรักษา  พงษ์สัมพันธ์  นักวิชาการศึกษา 
๑๐. นางสุขสันต์  สุขเจริญ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๑. นายอนน  รานอก   เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๒.นางสาวบุษราคัม  คำมูล  กรรมการชุมชนเหลื่อมนคร  ๒ 



 ๒ 

๑๓.นายสมชาย  ปล้องสวย  ประธานชุมชนร่วมคิดร่วมทำ 
๑๔.นางวาสนา  บัวสันเทียะ  รองประธานชุมชนดอนทอง  
๑๕.นางนงนุช  วงหาญ   ประธานชุมชนบ้านเหลื่อมพัฒนาที่  ๑ 
๑๖.นายคงศักดิ์  ทานอก   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๘ 
๑๗.นายสอง  เทศนอก   ประธานชุมชนบ้านกลาง 
๑๘.นายสงกรานต์  วอนอก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑ 
๑๙.นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๒๐.นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  รองปลัดเทศบาล 
๒๑.นางวาสนา  ทานอก   ประธานชุมชนหนองใหญ่ 
๒๒.นางอัญชิษฐา  ดวงพัตรา  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๒๓.จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    สวดมนต์ไหว้พระ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจำปี                       
พ.ศ. ๒๕๖๒   เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒                  

นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล    บ้านเหลื่อม   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  เมื่อวันที่ ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  ว่าจะมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่    
  เชิญครับ 

ที่ประชุม   - ตรวจรายงานการประชุม   
นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัย  ข้อซักถามหรือแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                   หรือไม่ 
นายบุญหลาย  แท่นนอก - ขอแก้ไขข้อผิดตกเล็กน้อย หน้า  ๑๗ บรรทัดที่  ๑๕  จาก “พร้องเพรียง”
สมาชิกสภาเทศบาล    แก้ไขเป็น “พร้อมเพรียง” 
นายอุดม  แท่นนอก - เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดๆในรายงานการประชุมอีก   
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒ และตามที่ขอ  
  แก้ไข ขอมติครับ  

ที่ประชุม - มีมต ิ๑๑ เสียงรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ และตามท่ีขอ 
  แก้ไข  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
 
 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

                พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์   
                ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายอุดม     แท่นนอก   -  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา    - ชี้แจงญัตติ  
นายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                                  ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

 

                                                วันที่   ๑๔   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้            

หลักการ 
  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓         
ไปแล้วนั้น   เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                     
พ.ศ.๒๕๖๓  หมวดค่าครุภัณฑ์ และไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  มีรายการดังต่อไปนี้  

๑.การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
     แผนงานการศึกษา 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)                    
 ตั้งไว้  ๘,0๐๐   บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                  
(Ink Tank Printer) จำนวน  ๑  เครื่อง  เป็นเงินจำนวน  ๘,000  บาท 
    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer)  จากโรงงาน
ผู้ผลิต 



 ๔ 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ  A4  ไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที  (ppm)  
หรือ  8  ภาพต่อนาที  (ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ  A4  ไม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที  (ppm)  หรือ  
5  ภาพต่อนาที  (ipm) 
  - สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดำ – สี)  ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto  Document  Feed) 
  - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
  - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สำเนา 
  - สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ  10/100  Base-T  หรือ
ดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
  - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)  ได ้
  - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า  100  แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter , Legal  และ  Custom 

จัดหาตามประกาศ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กอง
การศึกษา)   

๒. โอนลด 
แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)   
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้          1,668,540     บาท       
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   1,209,540     บาท 
 โอนลดครั้งนี้                      8,๐๐๐      บาท   
 ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                        1,201,540    บาท 
 
 

เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓  ไปแล้ว  เพ่ือรองรับความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ   และเพ่ือให้การจัดหาพัสดุสำหรับใช้ใน
งาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆของเทศบาล  เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้  



 ๕ 

   ดังนั้นจึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล   เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.256๓  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  ข้อ  27   ต่อไป 
                ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                 (ลงชื่อ)   สมคิด    ฤาชา      ผู้เสนอ 
                                                               (นายสมคิด    ฤาชา) 
                                                         นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
นายอุดม   แท่นนอก       -  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาเทศบาล    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  
                                             ๒๕๔๓                

ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน   
  และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง 
  จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายอุดม  แท่นนอก - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายมงกต ทานอก  -ในการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการขอซื้อหลาย 
สมาชิกสภาเทศบาล   รายการ  ไม่ทราบว่าในการประชุมครั้งต่อไปจะมีการขอซื้ออีกหรือไม่ครับ 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ในการขอซื้อครุภัณฑ์ครั้งนีเ้ป็นการซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ของกองการศึกษา 
ปลัดเทศบาล    ซึ่งในการประชุมครั้งที่ผ่านมา  สำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ขอจัดซื้อ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นคนละส่วนกันครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายอุดม  แท่นนอก - มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ  

           สิ่งก่อสร้าง ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  หากสมาชิกสภาเทศบาล 
 ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติ ๑๑  เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ  
               สิ่งก่อสร้าง ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
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    ๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ปริมาณงาน  หมวด 
      ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   กรณีได้รับอนุมัติให้กันเงินแต่ยังมิได้  
      ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายอุดม     แท่นนอก   - เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา    - ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                                  ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                               วันที่   ๑๔   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ปริมาณงาน  หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   กรณีได้รับอนุมัติให้กันเงินแต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้            

หลักการ 
  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒               
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ซึ่งยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  และได้รับอนุมัติให้กันเงิน  กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จากที่ประชุมสภาเทศบาล  ในคราวประชุมสมัยสามัญ   สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  
๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  แตเ่ทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน   แต่มีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ลักษณะ ปริมาณ (รูปแบบรายละเอียด) จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ปริมาณงาน  
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๒  จำนวน  ๑ รายการ  มีรายการ
ต่อไปนี้  
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รายละเอียดดังนี้   
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
    โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
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ลักษณะ  ปริมาณรายการเดิม   
โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                   ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (แห่ง

ใหม่)  เป็นป้ายหินแกรนิตโค้ง  ตัวหนังสือสีทองพร้อมฐาน  โดยมีฐานกว้าง   ๑.๕๐ เมตร  ยาว ๒.๐๐  เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) 

ลักษณะ  ปริมาณรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                   ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (แห่ง

ใหม่)  เป็นป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  ๑.๑๐ เมตร  ยาว ๖.๐๐  เมตร  สูง  ๑.๓๐  เมตร  พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณป้าย  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  ๑  
ป้าย 

เหตุผล 
  เพ่ือให้รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน                      
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  และเป็นการ
บริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามท่ีระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการกำหนด   
   จึงเสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาล  เพ่ืออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ปริมาณงาน  
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   กรณีได้รับอนุมัติให้กันเงินแต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๕๙ 
วรรคสอง ต่อไป 
                           (ลงชื่อ)   สมคิด    ฤาชา   ผู้เสนอ 

(นายสมคิด    ฤาชา) 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 

นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน   
เลขานุการสภาเทศบาล  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน  
    ท้องถิ่น ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก                                 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น 
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณมีีความจำเป็นต้อง 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยาย 
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ 
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 สำหรับเหตุผลในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบป้ายในครั้งนี้   
เนื่องจากรูปแบบรายการของป้ายเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ได้จัดทำ 
ประมาณการราคาไว้พร้อมๆกับตัวอาคารสำนักงานซึ่งนานมากแล้ว  ทำให้ 
วัสดุ  และน้ำมันมีราคาเพ่ิมขึ้น  ราคางบประมาณท่ีตั้งไว้จึงไม่เพียงพอที่จะ 
ดำเนินการตามรูปแบบเดิม  และเพ่ือให้มีความเป็นอัตลักษณ์ของเทศบาล  
ตำบลบ้านเหลื่อม จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการใหม่ครับ 

นายอุดม  แท่นนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือ เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายมงกต  ทานอก  -ขอทราบความแตกต่างของการดำเนินการซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วย 
สมาชิกสภาเทศบาล   ไม่ทราบว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดหรือไม่  อย่างไรเพราะว่ามีการ 

 ต้ังงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ในเทศบัญญัติด้วยครับ  
นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  - แบบป้ายตามรูปแบบรายการของเดิมเป็นป้ายหินแกรนิต  ไม่มีการ                  
รองปลัดเทศบาล                       ปรับปรุงภูมิทัศน์  ส่วนรูปแบบที่จัดทำใหม่จะเป็นป้ายคอนกรีตและมีการ 

  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณป้าย ในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์จะเป็น 
  การปรับปรุงเฉพาะบริเวณป้ายสำนักงาน  ตามแบบรูปรายการที่ได้จัดทำ 
  ใหม่ครับ 

นายอุดม  แท่นนอก - มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล             
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ปริมาณงาน  หมวด  
    ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   กรณีได้รับอนุมัติให้กันเงินแต่ยังมิได้ก่อหนี้ 

  ผูกพัน  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
  โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ตามที่นายกเทศมนตรี 
  เสนอหรือไม่  หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติ 
  โปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม - มีมติ  ๑๑  เสียงอนุมัติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ปริมาณงาน   
    หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   กรณีได้รับอนุมัติให้กันเงินแต่ยังมิได้ 

  ก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 
  โครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ตามที่นายกเทศมนตรี 
   เสนอ  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
           - การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                            และสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ (สมัยแรก)  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายอุดม   แท่นนอก       - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น -   พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 
เลขานุการสภาเทศบาล      ที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      มาตรา  ๒๔  ในปีหนึ่งใหม้ีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   
     สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภา  
     เทศบาล กำหนด... 

       วรรคสี่  สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  
     แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ 
     จังหวัด      
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
       ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔        

        ข้อ  ๑๑ ....ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม  
                                               เกี่ยวกับการประชุม สมัยสามัญ   ดังนี้  (๒)  สำหรับเทศบาล  ให้สภา  

     เทศบาล กำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี  แต่ละสมัยจะเริ่ม  
     เมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน   กับให้กำหนดวันเริ่มประชุม  

        สมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 
นายอุดม  แท่นนอก         - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล                สมัยที่  ๒  ถึงสมยัที่  ๔  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๓  ว่าแต่ละสมัยจะเริ่ม  

     เมื่อใด   มีกำหนดกี่วัน และกำหนดวันเริ่มประชุม  สมัยประชุม 
     สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔  และมีกำหนดกี่วัน 

นายมงกต  ทานอก     - เสนอกำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   
สมาชิกสภาเทศบาล       และสมัยสามัญ  สมัยที ่๑ (สมัยแรก)  ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 

     ๑. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  กำหนด ๓๐  วัน 
        ระหว่างวันที่  ๑๘  พฤษภาคม– ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

    ๒. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  กำหนด ๓๐  วัน 
            ระหว่างวันที่   ๑ สงิหาคม – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 



 ๑๐ 

    ๓. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   กำหนด  ๓๐ วัน 
             ระหว่างวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน – ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนด  ๓๐ วัน 
         ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายอุดม  แท่นนอก        - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญอีก  
ประธานสภาเทศบาล                   หรือไม่     
ที่ประชุม                               -  ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก   - ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กำหนด 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ถึงสมัยที่  ๔  ประจำปี 
       พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ (สมัยแรก) ประจำปี                          
       พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีนายมงกต  ทานอก  เสนอโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติ  ๑๑  เสียงเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจำปี   
   พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่  ๑  (สมัยแรก)  ประจำปี  พ.ศ.  
                                             ๒๕๖๔ ตามท่ีนายมงกตฯ เสนอ  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายอุดม    แท่นนอก   - สำหรับมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ถึง 
ประธานสภาเทศบาล                   สมัยที่ ๔  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  และสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ (สมัยแรก)   

                       ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ จะได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  กระทู้ 
    ๕.๑ เรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการที่ขออนุมัติใช้เงิน  
                                              สะสม  และงบประมาณการจัดโครงการโรงเรยีนผู้สูงอายุ 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญนางดวงรัตน์  บำรุงนอก  ผู้เสนอกระทู้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางดวงรัตน์  บำรุงนอก  - สำหรับกระทู้ที่ได้เสนอมา  ๒  เรื่อง  ๑.โครงการต่างๆที่ได้รับอนุมัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ให้ใช้เงินสะสม  รวมทั้งโครงการยกระดับถนนสายบ้านางยุพา  ปราบนอก 
   และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  สายบ้านนางพลอย  คงนอก              
                                           ไม่ทราบว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรได้ดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้างคะ                  
                                           ๒.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งในวันเปิดโครงการดิฉันเองมีโอกาสได้เข้าร่วม 

  ในพิธีเปิดจากคำกล่าวรายงานของผู้จัดโครงการทราบว่ามีงบประมาณที่ตั้ง 
  ไว้  แบ่งเป็นสามส่วนคือส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายในวันเปิดโครงการ  
  ส่วนที่สองเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกชั้นเรียนและส่วนสุดท้าย  
  เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีปิดโครงการ  อยากทราบว่างบประมาณท้ังหมดที่ตั้งไว้ 
  ในส่วนที่สองนำมาจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน    
  



 ๑๑ 

 
 

 ในระหว่างที่จัดโครงการได้หรือไม่คะ  เพราะสังเกตว่าวันอังคารตอนเย็น 
 นักเรียนผู้สูงอายุจะไปที่ร้านขายของเพ่ือหากับข้าวสำหรับห่อไปรับประทาน  
 ในวันพุธ  ซึ่งเป็นวันที่ต้องไปโรงเรียน จึงอยากให้มีงบประมาณค่าอาหาร 
 กลางวันสำหรับผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องห่อข้าวมารับประทาน  เพราะเท่าที่ 
 ทราบมาบางครั้งผู้สูงอายุอยากมาร่วมโครงการแต่ไม่มีอาหารมาร่วม 
 รับประทานกับเพ่ือนก็ไม่อยากมาก็มีค่ะ  แต่ก็ยังอยาก ให้มีงบประมาณ 
 ที่พาผู้สูงอายุไปทัศนศึกษา  เพราะว่าจะได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างค่ะ  และ 
 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุจะมีแต่คนเดิมๆ อยากให้มีผู้สูงอายุใหม่ๆเข้า 
 มาร่วมโครงการด้วยค่ะ 

นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  - สำหรับโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งก่อนๆได้ดำเนินการ                
รองปลัดเทศบาล     แล้วทั้งหมด ส่วนโครงการที่ขออนุมัติใช้เงินสะสมในการประชุมที่ผ่านมา 

  ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  สายบ้านนางพลอย  คงนอก และ โครงการ 
  ยกระดับถนนสายบ้านนางยุพา  ปราบนอก  ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ใน 
  ระหว่างการเซ็นต์สัญญากับผู้รับจ้างคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้า ครับ                   
  ส่วนโครงการอื่นๆก็มีการดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไปบ้างแล้ว 
  เช่นโครงการไฟฟ้าสื่อสารก็ได้ผู้รับจ้างแล้ว  อยู่ในระหว่างการเซ็นต์สัญญา 
  เช่นกัน  ส่วนโครงการก่อสร้างโรงเก็บรถดับเพลิง  และโครงการก่อสร้างโรง 
  เก็บพัสดุ  ตอนนี้ประกาศประกวดราคาแล้ว  ในสัปดาห์แรกของเดือน 
  มีนาคมจะมีการพิจารณาผลการประกวดราคาครับ 

นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น - ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในความห่วงใยที่มีให้กับผู้สูงอายุสำหรับโครงการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง    โรงเรียนผู้สูงอายุนั้นเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ปัจจุบันเป็นปีที่  ๓   

  เริ่มจากงบประมาณปีแรก ๒๐,๐๐๐ บาท  ไม่มีงบประมาณในการ 
  การศึกษาดูงานนอกสถานที่แต่ได้รับความอนุเคราะห์รถจากโรงเรียน               
  บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  และมาปรับเพ่ิมในปีที่  ๒-๓  ปีละ  ๕๐,๐๐๐   
  บาท  โดยมีการตั้งงบประมาณในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วย  ปีที่แล้ว 
  ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  และในปีนี้วางแผนไว้ว่าจะไป 
  ทัศนศึกษาท่ีอำเภอวังน้ำเขียวค่ะ  ส่วนการประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง 
  ชุมชนจะมีผู้สูงอายุทีเ่คยเข้าร่วมโครงการแล้วอยากจะมาอีกทางเทศบาลก็ 
  ไม่ได้ขัดข้องยินดีที่จะรับทั้งผู้สูงอายุใหม่และผู้สูงอายุรายเดิมมาร่วม 
  โครงการค่ะ 
            สำหรับการดำเนินโครงการกติกาของการมาโรงเรียนคือแต่งกาย 
  ด้วยชุดนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันห่อข้าวมาทานร่วมกันทุกวันพุธเป็น 
  เวลา  ๑๒  สัปดาห์  และจะไปทัศนศึกษาด้วยกันในสัปดาห์ท้ายๆ  ส่วน 
  อาหารที่จัดไว้ให้ผู้สูงอายุก็จะเป็นอาหารที่จัดไว้เสริมให้โดยไม่ได้มีการเบิก 



 ๑๒ 

  ค่าใช้จ่าย  แต่วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมคือต้องการให้ผู้สูงอายุมี 
  กิจกรรมร่วมกัน  และมีครูอาสาจากหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้ในด้าน 
  ต่างๆ  และเพ่ือป้องกันโรคความจำเสื่อมค่ะ 

นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น -ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมสำหรับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  ซึ่งงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล    ที่ตั้งไว้เป็นงบประมาณในการจัดโครงการซึ่งไม่มีงบประมาณอุดหนุน 

 เหมือนกับโรงเรียนจริงที่มีนักเรียนจะมีเงินอุดหนุนจากรับบาลทั้งค่าอาหาร 
 กลางวันค่าวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  ส่วนโรงเรยีนผู้สูงอายุของ 
 เราจะถูกจำกัดด้วยงบประมาณมีอยู่  ทั้งระเบียบกฎหมายที่เสี่ยงจะเกิดข้อ 
 ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบครับ 

ที่ประชุม   - รบัทราบ                                            
๕.๒  การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล                                        

นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญนายบุญหลาย  แท่นนอก  ผู้เสนอกระทู้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญหลาย  แท่นนอก - สำหรับกระทู้เป็นกระทู้ที่เก่ียวกับการดำเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไข 
สมาชิกสภาเทศบาล   ปัญหาภัยแล้ง  ในฐานะท่ีเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งท่ีประชุมมีมติ 

  ร่วมกันว่าจะดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในจุดที่กำหนด  ส่วนหนึ่งได้คุย 
  กันในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่แล้ว  แต่อยากจะให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจง 
   แนวทางแก้ไขปัญหาให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ   - สำหรับการแก้ไข   หรือการป้องกัน  เพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่
หัวหน้าฝ่ายผลิต  บริการฯ    เตรียมการไว้คือการเจาะบ่อบาดาล  ขอลำดับขั้นตอนในการดำเนินการ 

   ดังนี้คือมีหนังสืออำเภอบ้านเหลื่อม  ด่วนที่สุด  ที่ นม  ๒๑๑๘/๖๒  ลง 
   วันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๖๓  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ติดตามสภาพ 
   อากาศ  สภาพน้ำ  และระดับน้ำในแหล่งเก็บน้ำรวมทั้งวิเคราะห์  และ 
   ประเมินสถานการณ์น้ำต้นทุนในการ  อุปโภค  บริโภคของประชาชนให้ 
   เพียงพอในฤดูแล้ง  และเร่งรัดให้สำรวจ  ขุดเจาะ  แหล่งน้ำสำรองเพ่ิมเติม   
   ในช่วงฤดูแล้งเป็นการเร่งด่วน  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมจึงได้จัดตั้งศูนย์ 
   อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยมีทั้งคณะ 
   ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ฝ่ายท้องที่และหัวหน้าส่วนราชการเป็น 
   กรรมการ  มีมติร่วมกันกำหนดจุดขุดเจาะบ่อบาดาล  จำนวน  ๔  จุด ที ่
   บริเวณวัดดอนทองและหนองใหญ่  มีจำนวน  ๒  จุด  ที่เป็นพื้นที่เอกชน   
   หลังจากนั้นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
   สำรวจข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา  ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล  เขต ๕   
    และทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต  ๕  (นครราชสีมา)  ได้มีหนังสือ 
    ตอบกลับตามหนังสือ  ที่ ทส ๐๗๑๒/๑๗๕  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม   
    ๒๕๖๓  ว่ามีภารกิจเร่งด่วนอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและเจาะบ่อ 



 ๑๓ 

 บาดาลงบกลางให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ  จึงไม่สามารถให้ความ 
 อนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยาได้  และให้เทศบาล 
 ตำบลบ้านเหลื่อมสามารถจ้างเหมาเอกชนได้ตามระเบียบ   และปัจจุบันได้ 
 ประสานกับผู้รับจ้างเอกชนแต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะสามารถเข้ามา 
 ดำเนินการให้ได้หรือไม่  เพราะคิวในการขุดเจาะน้ำบาดาลค่อนข้างเยอะ   
 และทางเทศบาลฯมิได้นิ่งนอนใจ  พยายามที่จะติดต่อผู้รับจ้างอยู่ครับ 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - สำหรับขั้นตอนในการขุดเจาะและการสำรวจในการขุดเจาะ  หลักจะ
ปลัดเทศบาล ดำเนินการในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ก่อน  หากจะดำเนินการในท่ีของ 
 เอกชนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบก่อนจึงจะสามารถขุดเจาะได้   
 ส่วนการขุดเจาะนั้นหากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลไม่สามารถขุดเจาะให้ได้   
 ก็สามารถจ้างเอกชนมาดำเนินการได้ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ      
นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัยอื่นใดจะซักถามในระเบียบวาระอ่ืน ๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล             ถ้ามี เชิญครับ 

    ๖.๑ เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล                                                               
นายอุดม  แท่นนอก  -  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล    
นายสมคิด  ฤาชา   - มีพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง  จำนวน ๑ ราย                        
นายกเทศมนตรี   คือ นายอนน  รานอก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  มาจาก   

            เทศบาลตำบลเมืองเก่า    อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   
  มาดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๓  เชิญกล่าวแนะนำตัวใน 
  ที่ประชุมครับ    

นายอนน  รานอก  -  กล่าวแนะนำตัว 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 

๖.๒ การจัดโครงการพัฒนาองค์กร (OD) 
นางสาวจุฬาลักษณ์  การบรรจง -ขอแจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของเทศบาลตำบล            
นักทรัพยากรบุคล   บ้านเหลื่อม   ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่   ๒๖-๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ   

 โรงแรมเอเชียชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี   กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะ 
 ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยวัตถ ุ
 ประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
 
 



 ๑๔ 

และกระบวนทัศน์ในการทำงานเป็นทีม  และการบริการ  พัฒนาพฤติกรรม  
การทำงานร่วมกันให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร  และการนำความรู้ที่ได้รับ  
ไปปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  ปฏิบัติตลอดจนสามารถใช้ในการตรวจติดตามได้
อย่างเป็นรูปธรรม   โดยกำหนดการจะออกเดินทางจากเทศบาลตำบลบ้าน
เหลื่อม  มุ่งสู่อำเภอชะอำเพ่ือทำกิจกรรมร่วมกันตามตารางกำหนดการที่ได้
ส่งให้แล้ว  และเดินทางกลับในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ขอให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เตรียมตัวเดินทางตามวันเวลาที่กำหนดด้วยค่ะ      

    ๖.๓ การจัดโครงการวันท้องถิ่นไทย 
นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  - สำหรับวันท้องถิ่นไทย ซึ่งตรงกับวันที่  ๑๘  มีนาคม ของทุกปีการจัดงานใน
ปลัดเทศบาล   ปีนี ้ นอกจากจะมีพิธีวางพานพุ่มในช่วงเช้าแล้ว จะมีการจัดการแข่งขันกีฬา 

ของ  อปท.ทั้ง  ๕  แห่ง มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน  หลังจาก 
เสร็จพิธีวางพานพุ่ม  และมีการพบปะสังสรรค์กันในตอนเย็น   และมีการจับ 
สลากของขวัญ  โดยแต่ละ  อปท. จะให้คณะผู้บริหาร   ประธานสภาฯ  รอง 
ประธานสภาฯ  และหัวหน้าส่วนราชการ  ได้เตรียมของขวัญมาเพ่ือเป็น 
ของขวัญของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสลุ้นรับของรางวัลปีนี้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อมเป็นเจ้าภาพ  ทั้งในการจัดสถานที่ช่วง 
เช้าและงานกีฬา  ส่วนค่ากินเลี้ยงแต่ละ อปท.ต้องจัดหามาเอง เนื่องจากหาก
จะมีการเบิกจ่ายก็จะขัดต่อระเบียบฯ  จึงต้องจ่ายเอง  ครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ   
๖.๔ การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
     สมาชิกสภา  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัด 
     นครราชสีมา 

นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น        -สำหรับการแบ่งเขตเรื่องตั้งสมาชิกสภา  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   
ปลัดเทศบาล                          ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 

 ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเก่ียวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง  
 ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  
๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ  ๑๓ กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการแบ่งเขต
เลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง
อย่างน้อยสามรูปแบบ  และประกาศให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ  โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ที่ทำการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง  และสถานที่ที่เห็นสมควร  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบทางสื่อต่างชนิดต่างตามที่เห็นสมควร  เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่ง
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายในสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ  



 ๑๕ 

โดยรูปแบบทั้งสามรูปแบบจะเป็นรูปแบบที่  ๑  รูปแบบเดิมตามที่เคยมีการ
เลือกตั้งที่ผ่านมา  ส่วนรูปแบบที่สองและที่สามจะเป็นการแบ่งใหม่  เพ่ือให้มี
ครบสามรูปแบบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากรูปแบบแผนที่แล้วจะมีการ
เปรียบเทียบจำนวนประชากรในแต่ละรูปแบบ  ส่วนต่างของจำนวนประชากร
ทั้งสามรูปแบบจะต้องไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนประชากรโดยมีสูตรที่คิด
คำนวณตามที่กำหนด    สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือ
ส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  ที่อยู่ ๕๕๕ หมู่ที่  
๑๕  ตำบลจอหอ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๑๐  อาจส่งทาง
ไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองทั้งนี้ให้ส่งภายในสิบวันนับแต่ประกาศ  โดย
ประกาศลงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  นอกจากจะประชาสัมพันธ์ให้
ทราบในที่ประชุมแห่งนี้แล้วทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกำนัน  
ผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์  และติดประกาศเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง ในที่
ปิดเผยรวมทั้งติดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน
เหลื่อม  และลงเว็บไซด์เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมด้วย  หากในที่ประชุม
ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายอุดม  แท่นนอก - ท่านใดมีข้อสงสัยอื่นใดจะซักถามในระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญหลาย  แท่นนอก -ก่อนอื่นต้องขอชมเชยในความเอาใจใส่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ             
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ดำเนินการมาแล้วรวมทั้งโครงการเทคอนกรีตบริเวณทางเข้าประปา 

ตอนนี้ดำเนินการเสร็จแล้วแต่เรื่องท่ีมีความสำคัญอีกเรื่องคืออยากให้
ดำเนินการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและแก้ไขปัญหาทางขึ้นชันบริเวณ
ถนนสายบ้านนางก้าน  เวฬุวณารักษ์  ให้ด้วยครับ    

นายบัวเรียน  ทานอก -สำหรับถนนทางขึ้น-ลงที่ลาดชันตรงบริเวณถนนสายบ้านนางก้านฯ                  
รองนายกเทศมนตรี ได้มีการดำเนินการยกระดับขึ้นครั้งหนึ่งแล้วโดยการซื้อวัสดุมาแล้วให้คนงาน 
 ดำเนินการเพราะว่าไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้  แต่ปัญหาของการลาดชันก็ยัง 
 อยู่  ทางเทศบาลจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ 
นายสมเพช  วอนอก -อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการผลิตประปาได้ชี้แจงปริมาณน้ำที่มี
สมาชิกสภาเทศบาล อยู่ จะเพียงพอในการให้บริการหรือไม่  อย่างไร รวมทั้งมาตรการที่จะแก้ไข 
 ปัญหาภัยแล้งด้วยครับ  และโรงผลิตน้ำที่ผลิตอยู่ใช้น้ำบาดาลหรือใช้น้ำของ 
  เราในการผลิต 
 
 
 



 ๑๖ 

จ่าเอกฐากูร เพ็งสระเกษ - ปริมาณน้ำในหนองใหญ่ปัจจุบันเหลือประมาณแสนลูกบาศก์คิวต้นๆ  อัตรา
หัวหน้าฝ่ายผลิตฯ การผลิตให้บริการต่อวันประมาณ ๕๐๐ ลูกบาศก์คิว  ประมาณน้ำที่เหลือ 
 สามารถอยู่ได้ประมาณ ๖ เดือน  หากภายในเดือนกรกฎาคมนี้ฝนไม่ตกลงมา   
 ก็มีแผนที่สูบน้ำที่บริเวณสระบ้านดอนทองเหมือนที่เคยปฏิบัติมาก็สามารถ 
 ใช้ได้อีกประมาณหนึ่งเดือน  ก็คาดว่าฝนน่าจะตกให้เรามีโอกาสได้สูบน้ำเข้า 
 หนองใหญ่  ในปีที่ผ่านมาทางกรมชลประทานให้เรามีโอกาสได้สูบน้ำในคิว 
 ต้นๆจึงได้น้ำมากักเก็บไว้ในปริมาณท่ีเพียงพอ  แต่ก็ไม่ทราบว่านโยบายของ 
 กรมชลประทานในปีนี้จะเป็นอย่างไร  ส่วนโรงผลิตน้ำดื่มปัจจุบันใช้น้ำบาดาล 
 ในการผลิตครับ 
นายอุดม  แท่นนอก - สำหรับมาตรการประหยัดน้ำกรณีที่เป็นผู้ประกอบการเช่นร้านล้างรถเรา 
ประธานสภาเทศบาล มีมาตรการในการประหยัดน้ำแบบไหนครับ 
จ่าเอกฐากูร เพ็งสระเกษ - สำหรับการเก็บค่าน้ำของผู้ประกอบการปัจจุบันยังใช้อัตราการจัดเก็บ 
หัวหน้าฝ่ายผลิตฯ เช่นเดียวกับครัวเรือน  ซึ่งอยากให้มีการดำเนินการแก้บัญชีท้ายเทศบัญญัติ 
 โดยแยกการให้บริการของครัวเรือนกับผู้ประกอบการคนละอัตรา  จะทำให้ 
 ต้นทุนในการผลิตกับอัตราการจัดเก็บไม่ห่างกันมาก  หากดำเนินการได้ภาระ  
 ในการขอเงินอุดหนุนอาจจะน้อยลง  เพราะเทศบัญญัติที่ใช้อยู่ได้ดำเนินการ 
 มานานแล้วหากจะดำเนินการใหม่ก็จะทำให้เราสามารถจัดเก็บค่าบริการ 
 ได้มากข้ึนรายได้ก็จะเพ่ิมข้ึนครับ ก็ขอฝากไปยังผู้ที่เก่ียวข้องด้วยครับ 
นายมงกต  ทานอก -โรงจอดรถท่ีอยู่ที่สำนักงานเก่าจะย้ายมาได้หรือไม่หรือต้องดำเนินการอย่างไร 
สมาชิกสภาเทศบาล และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการประชาคมจะสามารถประกาศใช้ 
 ได้เมื่อไรครับ 
นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์ -สำหรับโรงจอดรถดับเพลิง โรงเก็บพัสดุ การไฟฟ้า-สื่อสาร  ซึ่งเมื่อได ้        
รองปลัดเทศบาล ดำเนินการแล้วจะพ้ืนที่อีกครั้งว่าจะเพียงพอ  หรือไม่  หากจะรื้อถอนต้อง 
 พิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรครับ ส่วนแผนพัฒนา 
 เพ่ิมเติม  ตอนนี้อยู่ในระหว่างของการจัดทำรายการแผนที่ได้รับการเสนอมา   
 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนแผน และการประชาคมระดับตำบลตาม 
 ขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาคาดว่าประมาณกลางเดือนมีนาคมนี้จะ 
 สามารถประกาศใช้ได้ครับ      
นายธวัชชัย  อือนอก - มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด  อยากให้มีการติดตั้งกล้อง
สมาชิกสภาเทศบาล วงจรปิดแบบไร้สาย  ปัจจุบันมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบไร้สายสามารถดู 
 ในมือถือได้  อยากให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน  เนื่องจากมีความจำเป็นมากท่ี 
 ต้องดำเนินการสำรวจและติดตั้งครับ 
นายบัวเรียน  ทานอก -สำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น มีการเสนอในที่ประชุมหลายครั้งแล้วรวม 
รองนายกเทศมนตรี ทั้งในเวทีประชาคม   มีการสำรวจจุดติดตั้งว่าจุดไหนบริเวณไหนบ้างที่ 
 จำเป็นต้องติดตั้งครับ 



 ๑๗ 

นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น        -สำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นในการดำเนินการจะต้องสำรวจจุดติดตั้ง 
ปลัดเทศบาล                          และตั้งงบประมาณ  ในส่วนของสถานีตำรวจภูธรบ้านเหลื่อมแสดงความ 
 คิดเห็นมาจำนวน ๒ จุด  ทางเทศบาลก็จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือ 
 กำหนดจุดติดตั้ง  และดำเนินการจัดหาตามคุณสมบัติและราคามาตรฐาน 
 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด  และต้องขอความ 
 เห็นชอบในการจัดหาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบฯ  ที่แต่ละ 
 จังหวัดได้แต่งตั้งไว้   เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมได้เล็งเห็นความสำคัญของ 
 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ 
นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์ -ในการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามแผนงานที่วางไว้จะติดตั้งแบบไร้        
รองปลัดเทศบาล สายครับ จะมีจอดูภาพรวมไว้ที่สำนักงานเทศบาล ส่วนจุดติดตั้งตามที่ได้มีการ 
 เสนอในที่ประชุมประชาคมแล้วส่วนหนึ่ง  การกำหนดจุดอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ 
 หารือจุดติดตั้งที่เหมาะสมร่วมกันด้วยครับ ที่มีข้อมูลในที่ประชุมประชาคมก็ 
 จะมีจุดทางเข้าบ้านวังแร่  จุดแยกป้อมยามทางไปบ้านดอนเปล้า   จุดสี่แยก 
 บ้านตลาด ครับ  หากท่ีประชุมเห็นว่ามีบริเวณใดที่จำเป็นต้องติดตั้งก็สามารถ 
 เสนอได้ครับ 
 ที่ประชุม -รับทราบ/ เสนอจุดติดตั้งเพ่ิมเติมดังนี้ แยกทางเข้าบ้านดอนทอง  บริเวณหอ            
 นาฬิกา หน้าวัดบ้านเหลื่อมฝั่งตะวันออก   และบริเวณทางเข้า-ออกชุมชน               
 ทุกชุมชน  
นางสุขสันต์  สุขเจริญ -ในการออกประชาคมเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่  ๔-๖ กุมภาพันธ์  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ๒๕๖๓  มีการดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน  ในวันนี้มีคณะกรรมการ 
 ชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วยอยากให้แนะนำตัวในที่ประชุมด้วยค่ะ 
นายอุดม  แท่นนอก - เชิญตัวแทนชุมชนทุกท่านแนะนำตัวเองในที่ประชุมเรียงตามชุมชนเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม -ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมแนะนำตนเอง  ต่อที่ประชุม  เรียงตามลำดับดังนี้
  ๑.นางสาวบุษราคัม  คำมูล  คณะกรรมการชุมชนบ้านเหลื่อมพัฒนาที่  ๑
 ๒. นางนุช วงหาญ  ประธานชุมชนเหลื่อมนคร ๒ 
 ๓.นายสมชาย  ปล้องสวย  ประธานชุมชนร่วมคิดร่วมทำ 
 ๔. นางวาสนา  ทานอก  ประธานชุมชนหนองใหญ่ 
 ๕. นางวาสนา บัวสันเทียะ รองประธานชุมชนบ้านดอนทอง 
 ๖.นายสอง  เทศนอก  ประธานชุมชนบ้านกลาง และ 
 ๗.นายคงศักดิ์ ทานอก ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลาง  
นายอุดม  แท่นนอก - ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งที่ที่ทุกท่านได้รับและยินดีต้อนรับทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุม  และขอให้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมหากไม่ติด 
   ภารกิจครับ  ตัวแทนชุมชนท่านใดมีสิ่งใดจะแนะนำหรือเสนอข้อคิดเห็นใดใน 
 ที่ประชุม  ถ้ามีเชิญครับ 



 ๑๘ 

ที่ประชุม -ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก - ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ    เราก็ได้ดำเนินการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                  มาเป็นเวลาพอสมควร  และครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ขอบคุณทุกท่านที่  

            เข้าร่วมประชุม  กระผมขอปิดประชุม  ขอบคุณครับ  
 
ปิดประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐  น.   
 
 
 

                                    (ลงชื่อ)       พิมลพรรณ  รานอก    จดรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวพิมลพรรณ  รานอก) 
                                               ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
 

 (ลงชื่อ)         โอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่    ๙   มีนาคม   ๒๕๖๓ 
 
   ดวงรัตน์  บำรุงนอก                      สมผล  วอนอก                              ฉววีรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ 
(นางดวงรัตน์  บำรุงนอก)               (นายสมผล  วอนอก)   (นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์)        
   ประธานกรรมการ           กรรมการ               กรรมการ 
 
 
     (ลงชื่อ)            อุดม   แท่นนอก      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายอุดม   แท่นนอก) 
                                         ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   
   
 

 
 

 
 
 
 


